

K/g: Thông Cáo Báo Chí từ Little Saigon San Jose Dự Án Phát Triển

Thông Cáo Báo Chí từ Little Saigon San Jose Dự Án Phát Triển

Kính thưa quý thân hữu và độc giả:

Little Saigon San Jose Dự Án Phát Triển (LSSJ Dự Án Phát Triển) có những dự án nhằm giúp phát triển LSSJ nhiều hơn. Nói chung, LSSJ là khu vực thương mại trên đường Story Rd. từ Hwy 101 đến Senter Rd. hãy còn nhiều vùng đất trống chưa khai thác hay xây cất những tiện ích phục vụ cho lợi ích kinh tế của Thành phố San Jose. Thực tế cho thấy nền kinh tế tại LSSJ nơi có đông người Việt tỵ nạn cộng sản là chủ nhân các cơ sở thương mại tại đây vẫn chưa thật sự phát triển đúng mức tiềm năng một cộng đồng người Việt còn non trẻ so với những cộng đồng bạn khác. Chúng ta có thể xem sự phát triển LSSJ bắt đầu từ khoảng năm 2005 khi danh xưng LSSJ bắt đầu được nói đến. Sự phát triển LSSJ còn tùy thuộc vào sự ổn định an toàn trật tự và còn đòi hỏi những hỗ trợ từ các cấp chính quyền. Chính vì thế giữa cộng đồng kinh tế LSSJ và các cấp chính quyền San Jose City hay Santa Clara County cần nên có một gạch nối để những nguyện vọng của cộng đồng kinh tế LSSJ được quan tâm.

Bắt nguồn từ những quan tâm trên, chúng tôi tin rằng, mặc dù LSSJ Dự Án Phát Triển không endorse hay tuyên bố đứng về một ứng cử viên chính trị nào tại San Jose hay khu vực 7, nhưng chúng tôi có thể ủng hộ những dự án hay những quan tâm về LSSJ mà một ứng cử viên chính trị nào có công bố trong chương trình tranh cử của họ liên quan đến LSSJ. Rõ ràng, khi một ứng cử viên tại khu vực 7, San Jose đã từng có những thời gian hoạt động cho/vì danh xưng LSSJ sẽ được chúng tôi quan tâm đến vì những chương trình của họ đề ra trong chiến dịch vận động tranh cử gắn với những lợi ích (benefits) của LSSJ. Nói một cách khác, LSSJ Dự Án Phát Triển ủng hộ (support) đường lối của ứng cử viên đó trong cuộc tranh cử và đồng thời có thể xem là sự ủng hộ của LSSJ Dự Án Phát Triển dành cho ứng cử viên đó.

Điều này không có nghĩa là sự chọn lựa duy nhất. LSSJ Dự Án Phát Triển ủng hộ bất cứ ứng cử viên nào cho khu vực 7 miễn là họ có chương trình liên quan đến LSSJ trong đường lối tranh cử của họ và phải một là chương trình thiết thực có liên quan đến sự phát triển của LSSJ. LSSJ Dự Án Phát Triển có thể đăng bài vở, video, audio, hình ảnh, hoặc lên tiếng liên quan đến chiến dịch vận động tranh cử của ứng cử viên nào mà đường lối chính trị phù hợp quan điểm của LSSJ Dự Án Phát Triển nêu trên.

Sau cùng, chúng tôi xin thưa với tất cả quý thân hữu rằng LSSJ Dự Án Phát Triển (LSSJID) không phải là Little Saigon San Jose Foundation (LSF.) LSSJID hoàn toàn độc lập với LSF.

Trân trọng,

Hoàng Hoa

LSSJID Founder

03/28/2018